

Số: /GDĐT

Vĩnh Bảo, ngày tháng 5 năm 2024

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 11/12/2023 của UBND thành phố

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS.

Thực hiện Công văn số 1396/SGDDĐT-VP ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 11/12/2023 của UBND thành phố.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu quan tâm, trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng của đơn vị mình; nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên không gian mạng; từ đó huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và người lao động trong ngành GDĐT tích cực tham gia phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; quan tâm đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên của đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mình trong công tác tuyên truyền. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi vào hoạt động thường xuyên các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 319/KH-UBND, Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 12/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo hình thức tuyên truyền đa dạng, hướng tới nhiều đối tượng hơn nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và người lao động trong ngành GDĐT đối với công tác phòng chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng.

Nhận được Công văn này, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đoàn Văn Thành